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Umsögn fulltrúa í Íbúaráði Miðborgar og Hlíða dags. 12.janúar 2022.  

Um deiliskipulag Hlíðarendi - Reitir G, H og I 

  

Íbúaráðið óskar eftir að athugað verði hjá íbúum á Hlíðarenda hvaða álit þau hafa á því að 

byggt verði á fyrirhuguðu grænu svæði, reit I. Þarna er um að ræða sameiginlegt grænt svæði 

hjá íbúum í hverfinu og því má leiða líkur að því að íbúar vilji halda í grænt svæði þarna til 

sameiginlegra afnota.  

Íbúaráð vill  að það verði athugað með formlegum hætti, umfram það sem gert hefur verið í 

þessu ferli, hjá íbúum í hverfinu áður en tekin verður ákvörðun um að byggja á græna reitnum 

I.  

  

Íbúaráð hnykkir á að fjölgun íbúða þarf að vera í takti við framboð á skólahúsnæði og aðra 

nauðsynlega grunnþjónustu og mikilvægt að það liggi fyrir áætlanir um það samhliða 

uppbyggingu.  

 


